



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

13มหาวิทยาลัยตั้งเมินเกณฑ์สกอ. สร้างระบบประกันคุณภาพตัวเอง

มหาวิทยาลัยตั้งสมาชิก ทปอ. 13 แห่ง ทั้งจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-มทิดล ปฏิเสธ ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ขอสร้างเกณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง

นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จำนวน 13 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวชิราวุธ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ภายใต้การใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ.

"การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในซึ่งสามารถดำเนินการได้เพราะตามประกาศของ สกอ.ให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทดแทนระบบประกันคุณภาพของ สกอ.ได้ เพียงแต่ต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบวิธีการประเมินคุณภาพภายในว่าเป็นอย่างไรด้วย"

ทั้งนี้ ทปอ.กำลังจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือนำระบบการประกันคุณภาพของที่อื่นๆ มาใช้แทนของ สกอ.ด้วย เพราะการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ยอดสมัครแอดมิชชันครั้งแรกเกือบหมื่นคน | เดลินิวส์

ส่วนการสมัครแอดมิชชัน ปี 2559 นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท. ได้กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ค.2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของ สอท. www.aupt.or.th นั้น พบว่าในวันแรกของการรับสมัครมีนักเรียนเข้ามสมัครแอดมิชชันเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลเพียงครึ่งวันคือถึงเวลา 12.33 น. มีผู้สมัคร 9,860 คน

ทั้งนี้ ผ่ากาดผู้สมัครว่า ก่อนสมัครควรดูรายละเอียดให้ครบถ้วน และตัดสินใจให้ถี่ เลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เราถนัด และตั้งใจจะเรียนจริงๆ ที่สำคัญเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปชำระเงินค่าสมัครด้วย ซึ่งสามารถชำระได้ผ่านทางธนาคาร 8 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น

นางศศิธร อธิงสโก ผู้จัดการ สอท. กล่าวว่ หลังจากที สอท.เปิดให้นักเรียนจำนวน 31,096 คน ที่มีรายชื่อสอบติดในสถาบันอุดมศึกษา ทีเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบรับตรงผ่านคลังเรียนอี้าส์ ประจำปี 2559 จำนวน 26 แห่ง แจ้งยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองว่า จะเรียนในคณะ และสถาบันใด เพียง 1 แห่งเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26-29 เม.ย.2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สอท. ผลปรากฏว่า มีนักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิ์ทั้งสิ้น 23,418 คนและสละสิทธิ์ 7,678 คน ซึ่งผู้ที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ได้ถูกตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชันแล้ว

ส่วนผู้ที่สละสิทธิ์นั้น ทาง สอท. คิดว่าเด็กคงตัดสินใจอย่างดีแล้ว และเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถสมัครแอดมิชชันได้ ทั้งนี้ สอท. ได้นำรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 26 แห่งทราบแล้ว ส่วนที่นึ่งของเด็กที่สละสิทธิ์นั้น ทางสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำไปเพิ่มในระบบแอดมิชชันได้

